

# CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG CỦA ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN NHIỆM KỲ 2015-2020: KẾT QUẢ VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM

★ PGS, TS NGUYỄN MINH TUẤN

*Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra*

*Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh*

● **Tóm tắt:** Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng thuộc chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, trước hết là của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy hoặc cơ quan chuyên trách của cấp ủy trực tiếp tiến hành. Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

● **Từ khóa:** công tác kiểm tra, giám sát; Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

## 1. Một số kết quả chính

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy đảng các cấp trong toàn Đảng bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch: Đảng ủy Học viện đã kiểm tra, giám sát 38 đảng bộ, chi bộ cơ sở và người đứng đầu cấp ủy; 8 đảng bộ cơ sở đã thành lập 578 đoàn kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và kiểm tra đối với 15 đảng viên.

Hàng năm, Đảng ủy Học viện và đảng ủy các Học viện trực thuộc tiến hành giám sát các chi ủy, chi bộ tổ chức sinh hoạt chi ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Kiểm

tra, giám sát công tác thu, nộp, sử dụng đảng phí; các văn bản, nghị quyết của các chi ủy, chi bộ; việc lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng các nguồn tài chính, tài sản công của các chi bộ. Kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Giám sát các chi bộ lãnh đạo, triển khai, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Học viện, nhất là quy định về nêu gương và giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ Trường Đảng mang tên Bác.

Kiểm tra hồ sơ hoạt động của các chi bộ; số ghi nghị quyết, biên bản họp chi bộ; số thu-chi



*GS, TS Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2018*

đảng phí; các văn bản do chỉ bộ phát hành theo thẩm quyền. Giám sát hoạt động của các chi bộ, đảng viên qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể, qua ý kiến của học viên các lớp, qua phản ánh của quần chúng nhân dân nơi cư trú; giám sát việc thực hiện kỷ luật phát ngôn của cán bộ, học viên trong Học viện và những chủ trương khác của Đảng ủy Học viện.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Học viện trong nhiệm kỳ đã thực hiện kiểm tra 14 vụ việc, trong đó đối với tổ chức đảng: 11; đối với đảng viên: 03.

Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Học viện và đảng ủy cơ sở thực hiện kiểm tra tài chính thông qua các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề.

Qua kiểm tra đã xem xét, thi hành kỷ luật 23 đảng viên (trong đó khiển trách: 20; cảnh cáo: 02; khai trừ: 01); Thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và đã xóa tên 04 đảng viên.

Những khuyết điểm, sai phạm của đảng viên bị kỷ luật chủ yếu là vi phạm thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, vi phạm

nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, vi phạm quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ Trường Đảng, về giữ gìn lối sống, tác phong, mối quan hệ công tác, nhất là đối với học viên.

Điều đáng mừng là trong cả nhiệm kỳ không phải giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng. Không có trường hợp vi phạm quyền hạn của UBKT và các thành viên của UBKT.

## **2. Những bài học rút ra**

*Thứ nhất*, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát bằng kế hoạch cụ thể, sát thực, hiệu lực và hiệu quả

Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được thể hiện trong Chương trình công tác của cả nhiệm kỳ và tiếp tục được thể hiện ở Kế hoạch công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng năm. Đây là phương thức để thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy, chủ động phòng ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ

lúc mới mạnh nha. Vì thế, việc xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch là cách tốt nhất để UBKT các cấp làm tròn trách nhiệm của mình. Đây cũng là nhiệm vụ mà các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt trong nhiệm kỳ này và qua kiểm tra giám sát đã phản ánh được điều đó. Kế hoạch kiểm tra, giám sát, kể cả kiểm tra, giám sát hoạt động của UBKT đảng bộ trực thuộc là căn cứ quan trọng để các tổ chức đảng, đảng viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định của Đảng ủy Học viện và cấp ủy cấp trên. Trong điều kiện nhiều cấp ủy viên và ủy viên UBKT hoạt động kiêm nhiệm thì việc xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra, giám sát sẽ là cách tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Quản triệt quan điểm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính nhưng khi các vụ việc vi phạm được phát hiện thì phải kiên quyết xử lý nghiêm minh để đảm bảo tính cảnh báo, răn đe và giáo dục cao. Nhiệm kỳ qua, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát, kết luận khi có đơn, thư tố cáo và các dấu hiệu vi phạm đối với các cấp ủy, các đảng bộ, chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện. Về cơ bản đã giải quyết dứt điểm một số vụ việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm kỷ luật đảng. Các cuộc kiểm tra đều được tiến hành nghiêm túc, công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng.

*Thứ hai*, coi trọng việc học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng công tác tổ chức kiểm tra, giám sát cho cấp ủy viên và ủy viên UBKT các cấp

Đó là việc tổ chức các lớp với nhiều hình

thức, trong đó có 02 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng để quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát. Có thể kể đến những văn bản quan trọng như Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Điều lệ Đảng; các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 18-3-2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, nhất là thực hiện tốt Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26-12-2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-1-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25-2-2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Học viện.

Đảng ủy đã ban hành hướng dẫn về quy trình và mẫu văn bản quy trình kiểm tra, giám sát. Bộ mẫu văn bản này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tổ chức đảng (Đảng bộ cơ sở, UBKT các cấp, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc, các chi bộ, tổ đảng khối học viên) nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tuy vậy, vẫn có nhiều tổ chức đảng còn lúng túng, nhiều chi bộ chưa nắm chắc nghiệp vụ công tác kiểm tra và thực hiện chưa được nhuần nhuyễn, đúng quy trình. Một số cấp ủy, UBKT còn lúng túng trong triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

*Thứ ba*, thực hiện đúng kế hoạch, nội dung, nguyên tắc, chế độ làm việc về kiểm tra, giám sát

Đảng ủy đã lãnh đạo UBKT các cấp ban hành quy chế làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy Học viện, UBKT Đảng ủy Học viện cho cả nhiệm kỳ và từng năm. Đó là căn cứ quan trọng để phân công cho các tổ chức và thành viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tạo sự chủ động phối hợp với Văn phòng Đảng ủy và các tổ chức đảng có liên quan để thực hiện theo đúng kế hoạch.

Phần lớn cấp ủy trực thuộc đã xây dựng Chương trình kiểm tra toàn khóa nhưng còn một số cấp ủy, UBKT chưa xây dựng đầy đủ Chương trình kiểm tra hàng năm và chưa thực hiện độc lập các cuộc kiểm tra đảng viên mà chủ yếu là thực hiện giám sát thường xuyên đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên. Do đó, các cuộc kiểm tra phần lớn là kiểm tra của cấp ủy, nòng cốt thực hiện là thành viên UBKT. Có nơi đã xuất hiện tâm lý coi nhẹ công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

*Thứ tư*, chú trọng công tác tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát

Cần nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát là công việc của toàn Đảng nhưng trước hết là của cấp ủy đảng và UBKT. Xác định được điều đó, việc tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra đáng cần chú trọng đến cả hai đối tượng trên.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã tổ chức mở lớp tập huấn cho tất cả cấp ủy viên, trong đó có nội dung công tác kiểm tra, giám sát. Ủy viên UBKT Đảng ủy Học viện tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ủy viên UBKT các cấp đã tham gia đầy đủ 02 lớp tập huấn nghiệp vụ của Đảng ủy Học viện tổ chức.

Trong nhiệm kỳ, nhiều văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đã được ban hành. Nội dung các văn bản cụ thể, thuận lợi trong tham chiếu giải quyết các vụ việc, tránh những ý hiểu khác nhau trong thực hiện.

Đội ngũ cán bộ kiểm tra có trình độ và đã tích lũy được kinh nghiệm công tác, phần lớn làm việc kiêm nhiệm nhưng với tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động, tham mưu nên đã hoàn thành tốt các công việc được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. UBKT tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Những ý kiến của ủy viên UBKT khác với kết luận của UBKT được bảo lưu và báo cáo đầy đủ với Đảng ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Học viện xem xét quyết định.

UBKT Đảng ủy Học viện có 7 thành viên nhưng chỉ có 01 đồng chí Phó Chủ nhiệm chuyên trách nên công việc nhiều, đặc biệt ở thời điểm tổng kết của các tổ chức đảng, các cuộc kiểm tra của cấp trên, các vụ việc giải quyết tố cáo, các hội nghị của UBKT cấp trên, nên gặp khó khăn trong việc sắp xếp và tiến độ công việc của UBKT.

Khắc phục những khó khăn trên, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBKT đã phối hợp tốt với Thanh tra Học viện, trung dụng cán bộ có năng lực chuyên môn tốt nên đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, tham mưu kịp thời và chính xác cho cấp ủy xử lý nhiều vụ việc quan trọng, kịp thời. Các quyết định, kết luận, thông báo của UBKT về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được thông báo đến tổ chức đảng và đảng viên có liên quan theo quy định cũng góp phần cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm. Nhiệm kỳ tới, trong phương án nhân sự, UBKT đã đề xuất có 1 ủy viên UBKT chuyên

trách cấp Học viện để công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chủ động và hiệu quả hơn.

*Thứ năm*, thường xuyên tiếp nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và hướng dẫn kịp thời cho UBKT cấp dưới

Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Học viện rất quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng. Thông qua việc phân công các ủy viên ban chấp hành, các ủy viên ủy ban kiểm tra theo dõi, giám sát các tổ chức đảng, tham dự các cuộc họp... để nắm tình hình phản ánh với cấp ủy và UBKT kịp thời.

UBKT các cấp luôn bám sát và thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy. Nhiệm kỳ qua, UBKT các cấp của Đảng bộ đều tiếp nhận đầy đủ và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của cấp ủy. Một số đảng viên, kể cả đảng viên giữ chức vụ có dấu hiệu vi phạm kỷ luật đều được xem xét xử lý tại chỗ, thậm chí cho dù đảng viên đó xin chuyển vị trí công tác. Một số vụ việc khiếu kiện giữa một số đảng viên với nhau chỉ xuất phát từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, về phong cách làm việc, ứng xử đã được giải quyết nhờ làm tốt công tác tư tưởng, thuyết phục, vận động để các bên rút kinh nghiệm chung và sớm khắc phục tình trạng mất đoàn kết trong một số chi bộ.

UBKT chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ và

Thường trực Đảng ủy Học viện, chủ động đề xuất với Đảng ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Học viện các nội dung công tác thuộc lĩnh vực UBKT được giao phụ trách và được thực hiện sau khi được Đảng ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Học viện đồng ý bằng văn bản.

Thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp với cấp ủy đảng, các đảng bộ và chi bộ các cấp trong Đảng bộ thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; nghị quyết, quyết định của Đảng ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Học viện trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Chú trọng việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, phối hợp giải quyết các vấn đề đặt ra, các vướng mắc phát sinh.

Mối quan hệ giữa UBKT Đảng ủy với UBKT cấp trên cũng được duy trì thường xuyên, bằng công việc cụ thể, có hiệu quả thiết thực. Cán bộ UBKT đã tham dự đầy đủ các hội nghị, các lớp tập huấn nghiệp vụ do UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triệu tập; thực hiện chế độ Báo cáo UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và những nội dung được yêu cầu; xin ý kiến với UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về các công việc chuyên môn, nghiệp vụ.

Mặc dù công tác kiểm tra, giám sát cũng còn những hạn chế như một số vụ việc chậm xử lý, tinh khoa học chưa cao và hiệu quả còn thấp, song, với kết quả và kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ 2015-2020 chắc chắn sẽ mang lại cho nhiệm kỳ tới những bài học bổ ích để công tác kiểm tra thực sự trở thành một trong những phương thức lãnh đạo hữu hiệu của Đảng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng bộ Học viện mang tên Bác □